

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ



THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  
THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ

# TÀI LIỆU HỘI NGHỊ

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH - THƯỜNG TRỰC HĐND  
CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ HUẾ  
LẦN THỨ BA NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Hương Trà, tháng 8 năm 2024

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  
THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ

**TÀI LIỆU HỘI NGHỊ**  
**THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH VỚI THƯỜNG TRỰC**  
**HĐND CÁC HUYỆN, THỊ XÃ VÀ THÀNH PHỐ HUẾ**

**Chủ đề:**  
**ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG**  
**CỦA TỔ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP**

**Hương Trà, tháng 8 năm 2024**

# **CHƯƠNG TRÌNH**

## **HỘI NGHỊ THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH VỚI THƯỜNG TRỰC HĐND CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ HUẾ LẦN THỨ BA NHIỆM KỲ 2021 - 2026**

*(Thời gian 14h00' đến 17h00', ngày 02 tháng 8 năm 2024)*

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thông qua chương trình Hội nghị.
2. Phát biểu khai mạc Hội nghị.
3. Phát biểu đặt vấn đề.
4. Hội nghị thảo luận:
  - Báo cáo tham luận của Thường trực HĐND các huyện, thị xã và thành phố Huế
  - Ý kiến phát biểu, trao đổi, thảo luận của Tổ đại biểu HĐND tỉnh
5. Phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch HĐND tỉnh.
6. Ký kết biên bản ghi nhớ, trao cờ luân phiên, tặng hoa Thường trực HĐND huyện Phú Vang.
7. Kết luận bế mạc Hội nghị.

**BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ**

**MỤC LỤC TÀI LIỆU**  
**HỘI NGHỊ THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH - THƯỜNG TRỰC HĐND CÁC**  
**HUYỆN THỊ XÃ, THÀNH PHỐ HUẾ**  
**LẦN THỨ BA, NHIỆM KỲ 2021 – 2026**

<b>STT</b>	<b>NỘI DUNG</b>	<b>TRANG</b>
01	Tham luận của Thường trực HĐND huyện Phong Điền	3
02	Tham luận của Thường trực HĐND thị xã Hương Thủy	7
03	Tham luận của Thường trực HĐND huyện Quảng Điền	12
04	Tham luận của Thường trực HĐND huyện Phú Vang	16
05	Tham luận của Thường trực HĐND thị xã Hương Trà	19
06	Tham luận của Thường trực HĐND thành phố Huế	23
07	Tham luận của Thường trực HĐND huyện A Lưới	28
08	Tham luận của Thường trực HĐND huyện Nam Đông	33
09	Tham luận của Thường trực HĐND huyện Phú Lộc	36

# THAM LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN PHONG ĐIỀN

## Với chủ đề “Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ đại biểu HĐND cấp huyện”.

*- Kính thưa các đồng chí chủ trì Hội nghị!*

*- Kính thưa Hội nghị!*

Được sự cho phép của hội nghị, sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân (viết tắt là HĐND) huyện Phong Điền, tôi xin trình bày tham luận về chủ đề: “Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ đại biểu HĐND cấp huyện”.

*Kính thưa Hội nghị!*

Huyện Phong Điền có 15 xã và 01 thị trấn. Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền nhiệm kỳ 2021 - 2026 có 30 đại biểu và Thường trực HĐND huyện Phong Điền đã ban hành nghị quyết về thành lập 10 Tổ đại biểu HĐND huyện theo địa giới hành chính và đơn vị bầu cử, mỗi tổ có 03 đại biểu.

Bám sát các quy định của Luật về nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ đại biểu HĐND cấp huyện; sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của HĐND, TT HĐND huyện, thời gian qua, các Tổ đại biểu HĐND huyện Phong Điền đã thực hiện tốt các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo Luật định.

Các Tổ hoạt động ngày càng đổi mới, nề nếp, nâng cao chất lượng, góp phần tích cực cho hoạt động của HĐND, tạo sự tin tưởng của cử tri nơi trúng cử. Trong thời gian qua, kết quả hoạt động của Tổ đại biểu HĐND huyện Phong Điền, như sau:

**Về hoạt động giám sát:** Hàng năm, có 10 Tổ đại biểu HĐND huyện đăng ký và xây dựng kế hoạch thực hiện 10 nội dung giám sát chuyên đề tại các địa phương nơi mình ứng cử; nội dung tập trung các vấn đề nổi cộm, bức xúc, được đông đảo cử tri quan tâm như: cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất; phân loại, thu gom, xử lý rác thải; sản xuất nông nghiệp an toàn; tái cơ cấu ngành nông nghiệp; cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa; ô nhiễm môi trường,... Tại các đợt giám sát từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã có kết luận 137 ý kiến của đoàn giám sát đối với các đơn vị được giám sát và đơn vị có liên quan nội dung giám sát, qua theo dõi kết quả thực hiện kết luận giám sát đã giải quyết cơ bản tổng số kiến nghị của đoàn giám sát. Đồng thời, Tổ đại biểu HĐND huyện đã tham gia cùng với Đoàn giám sát HĐND, Thường trực HĐND huyện ở trên địa bàn.

**Về hoạt động tiếp xúc cử tri:** Tổ đại biểu HĐND huyện phối hợp với Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực UBMMTQVN huyện, xã tiếp xúc cử tri với các xã, thị trấn. Trong tiếp xúc cử tri, các đại biểu HĐND lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri, kịp thời kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý những vấn đề nổi cộm, bức xúc ở địa phương. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Tổ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri được 359 buổi, 473 ý kiến với hơn 8.975

lượt người tham dự; số ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của địa phương được lãnh đạo địa phương tiếp thu giải trình tại buổi tiếp xúc cử tri hoặc ghi nhận báo cáo sau; các ý kiến thuộc thẩm quyền của huyện, tỉnh, Tổ đại biểu huyện đã tiếp thu và tổng hợp chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đến nay được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các Sở, các ngành giải quyết được 331 ý kiến, đạt tỷ lệ 70%, giúp cho địa phương tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện; còn 30% ý kiến đang tiếp tục thực hiện do cần có thêm thời gian và chủ yếu là phụ thuộc lớn vào nguồn kinh phí.

**Về hoạt động tiếp công dân:** Trên cơ sở kế hoạch và lịch tiếp công dân hàng tháng của Thường trực HĐND huyện, Tổ đã triển khai cho các thành viên trong Tổ tham gia để thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu trong công tác tiếp công dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Từ đầu nhiệm kỳ cho đến nay, các đại biểu của Tổ đã cùng với Thường trực HĐND huyện tham gia được 78 cuộc tiếp công dân định kỳ theo lịch. Qua đó, đã tiếp nhận 219 ý kiến, kiến nghị của công dân có liên quan đến lĩnh vực đất đai, môi trường, xây dựng cơ bản, chính sách hỗ trợ người ảnh hưởng dịch Covid - 19, chính sách người có công và các vấn đề khác có liên quan chuyển đến đơn vị có liên quan trả lời, báo cáo kết quả xác minh, giải quyết về Tổ đại biểu để thông tin đến công dân. Đa số các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của huyện và đã được UBND huyện tiếp nhận và có báo cáo phản hồi, công dân đồng tình với cách giải quyết.

**Về Công tác họp Tổ đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp:** Trước mỗi kỳ họp, các Tổ đại biểu HĐND huyện đều tổ chức họp tổ để thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến đối với các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết do UBND huyện trình tại các kỳ họp với thành phần gồm các đại biểu HĐND trong tổ và mời lãnh đạo các xã, thị trấn và các ngành có liên quan trên địa bàn trúng cử. Tài liệu được cung cấp đầy đủ để các đại biểu tham gia họp nghiên cứu trước. Các ý kiến tham gia thẳng thắn, đầy trách nhiệm, nhiều ý kiến phát biểu chất lượng và tâm huyết. Qua đó, đã tiếp nhận nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến sự phát triển kinh tế xã hội của huyện, báo cáo về Thường trực HĐND huyện chuyển đến các cơ quan có liên quan để giải quyết. Qua tổng hợp theo dõi kết quả, nhiều vấn đề được huyện, tỉnh chỉnh sửa, giải trình, trả lời thỏa đáng 167/192 ý kiến đạt tỷ lệ 87% và được Tổ thông tin lại kết quả ở kỳ họp tổ lần sau.

Từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay, các Tổ đại biểu HĐND huyện Phong Điền đã tham dự đầy đủ, nghiêm túc 18 kỳ họp HĐND huyện (thường kỳ và chuyên đề). Tại các kỳ họp HĐND huyện, đại biểu trong tổ cũng tích cực tham gia ý kiến, thảo luận góp phần giúp HĐND huyện có những quyết nghị đúng đắn về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương. Trong hoạt động chất vấn đại biểu đã thẳng thắn đặt câu hỏi về những vấn đề nổi cộm, bức xúc mà đại biểu và cử tri quan tâm, tuy nhiên chưa nhiều.

Tổ đại biểu HĐND huyện phối hợp với Thường trực HĐND huyện, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, xã tổ chức cho đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri,

thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp HĐND và báo cáo kết quả kỳ họp HĐND huyện với cử tri.

**Nhìn chung**, mối quan hệ phối hợp giữa Tổ đại biểu HĐND với các cơ quan, tổ chức hữu quan luôn chặt chẽ với nhau, do đó các hoạt động của Tổ đại biểu HĐND huyện luôn thực hiện tốt, kịp thời và có hiệu quả.

**Về các hoạt động khác:** Tổ đại biểu HĐND huyện tham gia đầy đủ các cuộc họp do Thường trực HĐND huyện tổ chức như: Hội nghị giao ban của Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn; tổ chức nghiên cứu, học tập các đơn vị bạn,...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế sau: Một số Tổ đại biểu HĐND huyện tổ chức sinh hoạt tổ chất lượng chưa được như mong muốn; việc thảo luận tại kỳ họp còn ít ỏi; hoạt động chất vấn vẫn còn hạn chế. Một số tổ còn chậm báo cáo kết quả giám sát của tổ về Thường trực HĐND huyện.

*Kính thưa Hội nghị!*

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ đại biểu HĐND cấp huyện, Thường trực HĐND huyện xin được trao đổi một số kinh nghiệm thực tiễn và giải pháp như sau:

**Thứ nhất**, sự định hướng của Thường trực HĐND huyện, xác định nội dung đề cho đại biểu, tổ đại biểu HĐND hoạt động có hiệu quả, đó là:

- Việc tổ chức sinh hoạt tổ trước các kỳ họp HĐND huyện là công việc quan trọng và dẫn đến chất lượng của kỳ họp, cần phải quan tâm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra để các Tổ phát huy trách nhiệm, quyền của đại biểu HĐND trong việc nghiên cứu tài liệu, đóng góp ý kiến, tham gia thảo luận và chất vấn tại các kỳ họp.

- Thường xuyên chỉ đạo các tổ đại biểu quan tâm làm tốt nữa công tác giám sát, đặc biệt là giám sát các vấn đề nổi cộm, bức xúc, vấn đề được nhiều cử tri quan tâm; giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, giám sát giải quyết đơn thư của công dân phải theo đến cùng sự việc; giám sát việc triển khai, thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện; giám sát việc thực hiện các kết luận sau giám sát của HĐND, Thường trực HĐND huyện.

- Định kỳ tổ chức các hội nghị giao ban giữa các Ban, các tổ đại biểu để trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng công tác cho các tổ đại biểu, qua đó, nâng cao trách nhiệm, tính chủ động của các tổ trong thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của luật, Quy chế hoạt động của HĐND như: xây dựng kế hoạch, tổ chức giám sát chuyên đề; giám sát giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; tổ chức tiếp xúc cử tri; kỹ năng tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; phương pháp nghiên cứu tài liệu, đóng góp ý kiến; thảo luận, chất vấn tại các kỳ họp HĐND huyện.

**Thứ hai**, các đại biểu HĐND trong tổ tuy có nỗ lực, trách nhiệm nghiên cứu

kỹ các tài liệu liên quan và tham gia đóng góp ý kiến để xây dựng tổ đại biểu hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ. Nhưng các đại biểu HĐND huyện tại các tổ, đa số là đại biểu hoạt động kiêm nhiệm, nên dành thời gian tham gia các hoạt động của tổ còn hạn chế. Vậy vai trò Tổ trưởng, tổ phó tổ đại biểu HĐND huyện rất quan trọng trong hoạt động của tổ, là một đại biểu chủ động triển khai các nhiệm vụ của tổ. Nên cơ cấu phải là những đại biểu là cấp ủy, lãnh đạo của Thường trực HĐND, UBNDTTQVN,... cấp huyện thì hoạt động công tác phối hợp triển khai thuận lợi, hoạt động hiệu quả hơn.

**Thứ ba,** sự phối hợp, tạo điều kiện của các cơ quan, tổ chức, địa phương nơi Tổ đại biểu HĐND huyện hoạt động để đại biểu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tích cực thu thập và phản ánh các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng của cử tri tới HĐND.

Có thể nói, Tổ đại biểu HĐND huyện có vai trò rất quan trọng, là cầu nối là “cánh tay nối dài” của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện với cử tri. Hiệu quả hoạt động của tổ đại biểu góp phần chung trong hoạt động HĐND huyện.

Trên đây là báo cáo tham luận của Thường trực HĐND huyện Phong Điền. Rất mong quý vị đại biểu góp ý xây dựng, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp để đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ đại biểu HĐND huyện.

Xin kính chúc quý vị đại biểu mạnh khỏe, chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.  
Xin trân trọng cảm ơn./.

**THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN PHONG ĐIỀN**



## THAM LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND THỊ XÃ HƯƠNG THỦY

### Với chủ đề “Một số kinh nghiệm và giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ đại biểu HĐND các cấp”

**- Kính thưa các đồng chí chủ trì Hội nghị!**

**- Kính thưa Hội nghị!**

Để làm rõ thêm chủ đề của Hội nghị lần này, qua thực tiễn hoạt động tại địa phương, Thường trực Hội đồng nhân dân (viết tắt là HĐND) thị xã Hương Thủy xin phép được trao đổi một số nội dung về “*đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ đại biểu HĐND các cấp*”, từ đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử ở địa phương theo chủ đề của Hội nghị.

***Kính thưa Hội nghị!***

Thời gian qua HĐND thị xã dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp của Thị ủy đã từng bước được kiện toàn, củng cố về tổ chức bộ máy theo hướng coi trọng tiêu chuẩn đại biểu, đảm bảo cơ cấu thành phần, ngay từ giai đoạn hiệp thương lựa chọn, giới thiệu nhân sự đã giới thiệu những người có đủ trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức...để tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Từ đầu nhiệm kỳ HĐND thị xã gồm 32 đại biểu chia thành 08 Tổ, tuy nhiên do sáp nhập xã Thủy Bằng và xã Thủy Vân vào thành phố Huế, bên cạnh đó một số đại biểu chuyên công tác nên đến nay số lượng đại biểu HĐND thị xã là 27 đại biểu. Số lượng đại biểu chuyên trách: 03 (01 Phó Chủ tịch HĐND thị xã, 02 Phó Trưởng ban HĐND thị xã), còn lại đều hoạt động kiêm nhiệm. Đại biểu HĐND chuyên trách đều có trình độ chuyên môn Đại học nên đáp ứng được yêu cầu hoạt động của HĐND thị xã. Cơ cấu thành phần đại biểu HĐND ở mỗi cấp của thị xã Hương Thủy đều đại diện đầy đủ cho các tầng lớp dân cư, dân tộc, tôn giáo, nhất là số đại biểu công tác ở cơ sở nhiều hơn so với nhiệm kỳ trước và được bố trí tương đối đều ở các lĩnh vực, các địa phương. Chất lượng đại biểu được nâng lên, phân bổ đều cho các Tổ đại biểu HĐND.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, HĐND thị xã đã chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động cho các Tổ đại biểu; phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan chuyên môn của thị xã tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho các Tổ đại biểu HĐND để nâng cao chất lượng hoạt động. Nhiều Tổ đại biểu đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định; tham gia đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri, đóng góp ý kiến nhiều kiến có chất lượng tại các kỳ họp HĐND. Đặc biệt, các Tổ đại biểu đều thực hiện tốt quyền chất vấn, làm rõ những vấn đề mà cử tri quan tâm. Qua đó đã tạo được bầu không khí dân chủ, thẳng thắn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp. Trong hoạt động giám sát, các đại biểu đã phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, tham gia đầy đủ và có nhiều ý kiến xác đáng với cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát nhằm làm rõ trách nhiệm và đề xuất các giải pháp

khắc phục nên chất lượng hoạt động giám sát ngày được nâng lên. Trong tiếp xúc cử tri, đã lắng nghe những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri, đồng thời phát hiện những vấn đề nổi cộm, bức xúc ở địa phương, cơ sở. Từ đó có nhiều ý kiến, kiến nghị với các cơ quan có liên quan với Thường trực HĐND để tổ chức các đoàn giám sát, làm rõ trách nhiệm, đề xuất giải pháp tháo gỡ, xử lý và khắc phục.

Tuy nhiên, việc trình độ đại biểu các cấp không đồng đều, đại biểu HĐND chủ yếu là hoạt động kiêm nhiệm, nhất là ở cấp xã, nên chưa chủ động, tích cực tham gia các hoạt động của HĐND... Điều này cũng ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Tổ đại biểu HĐND. Việc cập nhật cung cấp thông tin, tài liệu nghiên cứu cho đại biểu còn hạn chế. Mặt khác, nhận thức của các cấp ủy, chính quyền và xã hội về hoạt động của HĐND có lúc, có nơi chưa đầy đủ nên phần nào ảnh hưởng đến vai trò, chức năng và nhiệm vụ của các Tổ đại biểu HĐND.

Bên cạnh đó, hoạt động của Tổ đại biểu HĐND vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc, hạn chế như: một số quy định của pháp luật chưa cụ thể, rõ ràng; quy định về điều kiện đảm bảo cho hoạt động của đại biểu HĐND không đồng nhất; đại biểu giữ cương vị lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước khi thực hiện trách nhiệm đại biểu có lúc không trách khỏi tình trạng “Vừa đá bóng, vừa thổi còi”, trong hoạt động giám sát, vừa là chủ thể giám sát, vừa là đối tượng chịu sự giám sát nên còn lúng túng trong việc thể hiện quyền, trách nhiệm của mình. Trong việc xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng của thị xã có đại biểu thiếu bản lĩnh, hiểu biết pháp luật chưa sâu sắc, toàn diện nên chưa tích cực tham gia phát biểu thảo luận tại kỳ họp HĐND. Việc thực hiện chất vấn mới chỉ tập trung chủ yếu ở những đại biểu chuyên trách, có đại biểu khi nêu câu hỏi chất vấn mới chỉ dừng lại ở việc yêu cầu cung cấp, làm rõ thông tin, chưa phát hiện đúng và trúng vấn đề cần chất vấn. Hoạt động tiếp xúc cử tri mới chỉ tập trung trước và sau kỳ họp theo phân công của tổ đại biểu; thành phần chủ yếu là cử tri đại diện cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của thôn, xã; chưa tiếp xúc nhiều ở nơi cư trú, nơi làm việc; việc trực tiếp gặp gỡ, đối thoại nắm bắt tâm tư nguyện vọng và những vấn đề cử tri quan tâm còn ít; nội dung tiếp xúc cử tri chủ yếu là thông qua các văn bản báo cáo; việc đối thoại, trao đổi với cử tri còn hạn chế... việc kiểm tra, đôn đốc giải quyết các yêu cầu, kiến nghị sau giám sát, chất vấn, giải trình chưa được quan tâm đúng mức; việc đặt câu hỏi chất vấn, giải trình chủ yếu do đại biểu chuyên trách thực hiện.

Từ thực tế hoạt động, HĐND thị xã Hương Thủy đã rút ra một số kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Tổ đại biểu HĐND các cấp:

*Trước hết*, phải đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong quá trình chuẩn bị nhân sự của HĐND; chỉ đạo chặt chẽ khâu hiệp thương, lựa chọn giới thiệu những đại biểu đủ đức, đủ tài, được rèn luyện, thử thách trong thực tế và có khả năng tiếp thu, vận dụng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn cuộc sống; có năng lực, trình độ để thực hiện nhiệm vụ đại biểu theo luật định. Nên giải quyết hài hoà giữa cơ cấu và tiêu chuẩn đại biểu, ưu tiên cho

đại biểu có trình độ, năng lực và điều kiện hoạt động. Đối với HĐND cấp huyện cần tăng đại biểu chuyên trách và đặc biệt quan tâm những người dự kiến bố trí làm đại biểu chuyên trách nếu trúng cử.

*Hai là*, Tăng cường và đổi mới hình thức, nội dung tập huấn, tổ chức tập huấn theo chuyên đề, tổ chức giao ban, hội thảo trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng nâng cao năng lực hoạt động của các Tổ đại biểu HĐND. Cần bồi dưỡng cho các Tổ kỹ năng phân tích nội dung kỳ họp, xem xét vấn đề một cách toàn diện, cả thuận lợi, khó khăn để có ý kiến, kiến nghị chính xác, đóng góp xây dựng các quyết sách của HĐND; bồi dưỡng kỹ năng thu thập, xử lý, kiểm tra thông tin, kỹ năng trình bày các ý kiến khi thảo luận; kỹ năng tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND; kinh nghiệm nghiên cứu, thẩm tra và tham gia phản biện những vấn đề trong dự thảo nghị quyết, các chương trình dự án phát triển kinh tế - xã hội... Bồi dưỡng cho các Tổ đại biểu kỹ năng tự giám sát và tham gia Đoàn giám sát; xác định cách tiếp cận để nghiên cứu vấn đề cần giám sát; kinh nghiệm nêu vấn đề, đặt câu hỏi hợp lý với cơ quan hữu quan để làm rõ các nội dung cần xem xét.

Kỹ năng tiếp xúc với cử tri cũng cần được hướng dẫn ngay từ khi phân công các đại biểu phụ trách các Tổ, cụ thể là kỹ năng lắng nghe và tiếp nhận thông tin từ nhân dân; kỹ năng thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin; kỹ năng báo cáo, giải trình và trao đổi với công chúng; kỹ năng tuyên truyền kết quả kỳ họp, giải thích chính sách pháp luật, giải thích những vấn đề liên quan đến khiếu nại, tố cáo... Cần chú trọng kỹ năng chất vấn và đối thoại: phương pháp thu thập tài liệu, chứng cứ, lựa chọn vấn đề đưa ra chất vấn, đối thoại trong quá trình chất vấn và trả lời chất vấn.

Các đại biểu hoạt động chuyên trách cần phát huy tính chủ động, hỗ trợ cho các đại biểu kiêm nhiệm không chỉ hoạt động trong kỳ họp HĐND mà cả giữa hai kỳ họp, khi tiếp xúc cử tri... không thụ động chờ chỉ đạo của Thường trực, các ban HĐND. Các Tổ đại biểu phải tạo được sự yêu mến, tin tưởng đối với cử tri...

*Ba là*, các tổ đại biểu HĐND, nhất là tổ trưởng phải không ngừng học hỏi, nắm bắt thông tin, bám sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến của cử tri, nhân dân để có các giải pháp hữu hiệu, hiến kế cho Thường trực HĐND bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Dành thời gian hoạt động HĐND đảm bảo theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương; đồng thời phải thực hiện đúng Chương trình hành động của mình trước cử tri. Thành viên của các Tổ đại biểu phải thường xuyên tự nghiên cứu, nâng cao nhận thức và hiểu biết đầy đủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND; năng động sáng tạo trong thực hiện quy định của pháp luật, trong hoạt động thực tiễn. Thường xuyên quan tâm, cung cấp tài liệu, các văn bản có liên quan, nhất là tài liệu về chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng ở địa phương. Trong hoạt động, cần phát huy tính chủ động khi tiếp cận vấn đề, bám sát chủ trương, định hướng của Đảng; nắm bắt thực tiễn, ý kiến, kiến nghị của cử tri để có những đề xuất, giải pháp, kiến nghị phù hợp mang lại lợi ích chung cho nhân dân.

*Bốn là*, đổi mới cơ chế hoạt động của đại biểu, tăng cường phối hợp giữa đại biểu, Tổ đại biểu với chính quyền và nhân dân địa phương. Tại nơi Tổ ứng cử, Tổ trưởng Tổ đại biểu cần phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên phụ trách một số địa bàn để duy trì mối liên hệ công tác, nắm bắt kịp thời các ý kiến, kiến nghị cử tri. Luân phiên chủ trì báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và các nội dung liên quan đến kì họp, thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của Tổ đại biểu HĐND. Các thành viên Tổ đại biểu HĐND cần chủ động giám sát lại kết quả giải quyết ý kiến của cử tri. Thường xuyên duy trì thông tin để thống nhất thực hiện các công việc chung của Tổ đại biểu, đảm bảo các thành viên bố trí thời gian phù hợp tham gia các hoạt động chung của Tổ.

*Năm là*, tập trung thay đổi cách nghĩ, cách làm trong phương thức, cách thức hoạt động của Tổ đại biểu HĐND từ khâu nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến xem xét, thẩm tra, giám sát, đánh giá, biểu quyết thông qua nghị quyết. Muốn làm tốt việc việc đó cần bám sát nghị quyết của Đảng và đời sống xã hội, đặc biệt là công tác cán bộ, trọng đó tập trung chuẩn bị cơ cấu, thành phần tham gia đại biểu HĐND.

*Sáu là*, một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả của hoạt động của Tổ đại biểu HĐND là do một số quy định của pháp luật chưa cụ thể, phù hợp với thực tiễn, như: chưa có quy định cụ thể, rõ ràng về trình tự, thủ tục giám sát của Tổ đại biểu HĐND; quyền hạn và trách nhiệm của các chủ thể giám sát, đối tượng chịu sự giám sát; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015 quy định HĐND có thể ra nghị quyết về chất vấn; chưa quy định chế tài xử lý đối với các cá nhân, tổ chức không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm các kiến nghị của đại biểu HĐND... Như vậy, để bảo đảm hiệu lực và hiệu quả của đại biểu HĐND đề nghị quy định cụ thể về hoạt động giám sát và các chế tài xử lý đối với các cá nhân, tổ chức không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm các kiến nghị của đại biểu HĐND; quy định trình tự, thủ tục ban hành nghị quyết sau chất vấn...

Ngoài những giải pháp nêu trên, Thường trực HĐND thị xã Hương Thủy xin kiến nghị một số nội dung nhằm tháo gỡ những khó khăn trong hoạt động của Tổ đại biểu HĐND các cấp, cụ thể:

1. Để hoạt động của Tổ đại biểu đạt hiệu quả, trước hết thông tin phục vụ cho hoạt động phải mang tính khách quan, khoa học, độc lập và kịp thời được xử lý từ nhiều nguồn khác nhau. Có thể từ các cơ quan chấp hành; từ tổ chức chính trị - xã hội; từ hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giám sát, khảo sát. Khi có đầy đủ thông tin sẽ giúp Tổ đại biểu HĐND phân tích, đánh giá đầy đủ, đúng đắn, khách quan và kiến nghị các biện pháp giải quyết phù hợp. Vì vậy, việc cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin là một trong những yếu tố góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ đại biểu HĐND. Để làm được điều này cần phải có công cụ hỗ trợ cho đại biểu HĐND, trong khi UBND không quy định cụ thể phương tiện, định mức trang bị phương tiện đảm bảo phục vụ hoạt động của đại biểu HĐND,

mà giao cho HĐND các cấp quyết định, dẫn đến khó khăn trong triển khai, thực hiện, đề nghị UBND quy định cụ thể phương tiện, định mức trang bị phương tiện đảm bảo phục vụ hoạt động của đại biểu HĐND.

2. Ban hành chính sách đặc thù cho đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách đề động viên, khích lệ đại biểu chuyên trách trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; ban hành chế độ thi đua - khen thưởng đối với đại biểu dân cử. Quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của HĐND có chất lượng.

Trên đây là một số ý kiến tham luận về *"Kinh nghiệm và giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ đại biểu HĐND các cấp"*, của Thường trực HĐND thị xã Hương Thủy. Rất mong nhận được ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu tham dự Hội nghị.

Kính chúc các vị đại biểu mạnh khỏe, chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

**THƯỜNG TRỰC HĐND THỊ XÃ HƯƠNG THỦY**

# THAM LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN QUẢNG ĐIỀN

## Với chủ đề “Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ đại biểu HĐND các cấp”

**- Kính thưa các đồng chí chủ trì Hội nghị!**

**- Kính thưa Hội nghị!**

Tại Hội nghị, qua thực tiễn hoạt động, Hội đồng nhân dân (viết tắt là HĐND) huyện Quảng Điền xin phép được trao đổi, chia sẻ một số nội dung liên quan đến chủ đề: “Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ đại biểu HĐND các cấp”.

*Kính thưa Hội nghị!*

Tổ đại biểu HĐND có vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động của HĐND, là nơi tổ chức cho đại biểu HĐND thực hiện tiếp xúc cử tri, tiếp cận cơ sở để thực hiện nhiệm vụ giám sát của đại biểu HĐND. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ đại biểu HĐND được qui định cụ thể tại Điều 112, Luật Tổ chức chính quyền địa phương:

*1. Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp trên địa bàn hoặc về các vấn đề do Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân phân công.*

*2. Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân có trách nhiệm nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị đóng góp ý kiến cho kỳ họp Hội đồng nhân dân cùng cấp; tổ chức cho đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp xúc cử tri, thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp Hội đồng nhân dân và để đại biểu Hội đồng nhân dân báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp sau kỳ họp.*

HĐND huyện Quảng Điền khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 có 30 đại biểu, được Thường trực HĐND huyện Quảng Điền quyết định thành lập 03 Tổ đại biểu đảm bảo số lượng và thuận lợi trong hoạt động của Tổ.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ, quyền hạn nêu trên của Tổ đại biểu, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thường trực HĐND huyện đã quan tâm, có những chỉ đạo, phân công, hướng dẫn, giao nhiệm vụ cụ thể các Tổ đại biểu thực hiện hoạt động giám sát theo qui định của Luật.

Ngoài việc định hướng, chỉ đạo hoạt động, Thường trực HĐND huyện đã tạo các điều kiện thuận lợi đảm bảo hoạt động của các Tổ đại biểu, cụ thể như: Đã thống nhất bố trí kinh phí hoạt động 5 triệu đồng/Tổ/năm đảm bảo theo quy định tại Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; đã thực hiện Thông báo mẫu chữ ký của Tổ trưởng, Tổ phó của các Tổ đại biểu HĐND huyện đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn theo qui định tại Điều 21, Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc

hội về Hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND.

***Vì vậy, trong những năm qua, hoạt động giám sát của các Tổ đại biểu HĐND huyện có nhiều chuyển biến tích cực:***

(1) Đối với hoạt động tiếp xúc cử tri: Trên cơ sở Kế hoạch tiếp xúc cử tri của Thường trực HĐND huyện, Thông báo của Ban Thường trực UBMTTQVN huyện. Các thành viên trong Tổ đã sắp xếp thời gian tham dự tiếp xúc cử tri để thông báo về nội dung kỳ họp HĐND huyện, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của phát triển kinh tế - xã hội của huyện, báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp trước và lắng nghe, thu thập ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp. Sau đợt TXCT, các Tổ đại biểu cũng đã họp Tổ để tổng hợp, phân luồng ý kiến kiến nghị của cử tri Thường trực HĐND huyện tổng hợp theo qui định.

(2) Đã duy trì và nâng cao chất lượng tổ chức sinh hoạt Tổ trước các kỳ họp để tham gia nghiên cứu tài liệu họp, phân công đại biểu thảo luận, chất vấn, thực hiện tốt công tác giám sát của các đại biểu tại kỳ họp. Nội dung thảo luận, chất vấn tại kỳ họp các Tổ đại biểu gửi Thường trực HĐND huyện ngày càng phong phú và chất lượng hơn.

(3) Đã thực hiện tốt việc theo dõi, nắm bắt, cung cấp các thông tin, hình ảnh xác thực tình hình thực tế việc giải quyết kiến nghị tại kỳ họp trước trên từng địa bàn ứng cử theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện, cùng với các Ban HĐND huyện tham mưu Thường trực HĐND huyện thực hiện việc giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri có hiệu quả trên địa bàn, góp phần nâng cao chất lượng các hoạt động của HĐND huyện.

(4) Đã quan tâm nghiên cứu và có nhiều chuyển biến trong việc xây dựng kế hoạch tổ chức giám sát theo qui định của Luật, nhất là sau khi có Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND. Trong năm 2024, cả 03 Tổ đại biểu HĐND huyện đều đã xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch giám sát chuyên đề của Tổ, với những nội dung phù hợp (công tác chỉ đạo, triển khai xây dựng thôn kiểu mẫu trên địa bàn xã; hoạt động của các trung tâm học tập công đồng xã...) và đã báo cáo kết quả giám sát với Thường trực HĐND huyện đảm bảo theo quy định.

\* **Tuy nhiên**, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của các Tổ đại biểu HĐND huyện trong thời gian qua vẫn còn một số hạn chế, đó là: chưa xây dựng chương trình hoạt động hằng năm; chưa có sự phân công trách nhiệm cụ thể, còn lúng túng trong việc triển khai thực hiện; việc triển khai hoạt động giám sát vẫn còn hạn chế về số lượng và chất lượng (báo cáo kết quả giám sát còn chung chung...); việc theo dõi, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri có lúc còn thiếu kịp thời, chưa đi đến cùng... Nguyên nhân chủ yếu do các Tổ chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc triển khai hoạt động giám sát chuyên đề, các thành viên trong Tổ đảm nhận nhiều vị trí công việc và địa bàn công tác khác nhau, các Tổ

chưa xây dựng quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, do đó việc triển khai các nhiệm vụ, công việc cụ thể cũng gặp nhiều khó khăn.

**Qua thực tiễn hoạt động, Thường trực HĐND huyện Quảng Điền xin chia sẻ và nêu lên một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ đại biểu HĐND cấp huyện, cụ thể như sau:**

**Thứ nhất,** tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn của Thường trực HĐND đối với hoạt động của các Tổ đại biểu HĐND nói chung và hoạt động giám sát nói riêng. Phân công Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tham dự sinh hoạt cùng với các Tổ để chỉ đạo, định hướng các Tổ trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của Tổ, đồng thời giúp Tổ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động.

**Thứ hai,** Tổ trưởng, Tổ Phó cần nâng cao vai trò trong việc điều hành hoạt động của Tổ, xây dựng quy chế hoạt động; xây dựng chương trình công tác, chương trình giám sát hằng năm; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên như phụ trách các nội dung công việc; thường xuyên duy trì thông tin để thống nhất thực hiện các công việc chung của Tổ đại biểu, đảm bảo các thành viên bố trí thời gian phù hợp tham gia các hoạt động chung của Tổ.

**Thứ ba,** phải thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu, Tổ đại biểu được quy định tại Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015. Trong đó quan tâm nâng cao vai trò, trách nhiệm của Tổ trưởng tổ đại biểu, chủ động triển khai các nhiệm vụ của Tổ. Từng đại biểu trong Tổ nỗ lực, trách nhiệm nghiên cứu kỹ các tài liệu liên quan, tham gia đóng góp ý kiến để xây dựng tổ đại biểu hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ. Trong đó quan tâm triển khai hoạt động giám sát theo qui định của Luật và sự phân công, chỉ đạo của HĐND, Thường trực HĐND huyện, đảm bảo các trình tự, thủ tục và nội dung theo qui định tại Điều 19, Điều 20 Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

**Thứ tư,** phải phát huy tối đa sức mạnh của tập thể trong việc xây dựng, lựa chọn nội dung và triển khai hoạt động giám sát của Tổ. Các thành viên Tổ đại biểu HĐND cần chủ động đề xuất nội dung giám sát chuyên đề và giám sát thường xuyên, đề xuất khảo sát khi cần thiết để Tổ đại biểu thống nhất, lựa chọn nội dung giám sát, khảo sát phù hợp; đồng thời, Tổ đại biểu HĐND phải hợp thống nhất phân công nhiệm vụ cho các thành viên chịu trách nhiệm nghiên cứu các vấn đề cụ thể trong thực hiện các cuộc giám sát, khảo sát. Sau giám sát, khảo sát các thành viên có trách nhiệm xây dựng báo cáo, thống nhất nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát.

**Thứ năm,** quá trình hoạt động của các Tổ đại biểu cần có chế độ thông tin, báo cáo và phối hợp hoạt động với Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện để phối hợp triển khai, nhất là trong hoạt động giám sát; đồng thời thông tin kết quả hoạt động hàng quý với Thường trực HĐND huyện.



### **Kính thưa các vị đại biểu**

Trên đây là một số ý kiến trao đổi về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ đại biểu HĐND huyện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015 của Thường trực HĐND huyện Quảng Điền. Rất mong nhận được ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu tham dự Hội nghị.

Kính chúc các vị đại biểu mạnh khỏe, chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn.

**THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN QUẢNG ĐIỀN**

**THAM LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN PHÚ VANG**  
**Với chủ đề “Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động**  
**của Tổ đại biểu HĐND các cấp”**

**- Kính thưa các đồng chí chủ trì Hội nghị!**

**- Kính thưa Hội nghị!**

Được sự cho phép của chủ trì Hội nghị, tôi xin thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân (viết tắt là HĐND) huyện Phú Vang tham gia phát biểu tham luận “Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ đại biểu HĐND cấp huyện”.

Tổ đại biểu HĐND có vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động của HĐND; là một trong những khâu cơ bản làm nền tảng cho HĐND hoạt động hiệu quả; là “cánh tay nối dài” của HĐND, Thường trực HĐND với cử tri.

HĐND dân huyện Phú Vang khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm có 35 đại biểu (hiện còn 28 đại biểu), được bầu ra từ 7 đơn vị bầu cử và được Thường trực HĐND huyện thành lập 07 Tổ đại biểu; mỗi Tổ đại biểu có 01 Tổ trưởng, 01 Tổ phó.

Từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay, Thường trực HĐND huyện đã có những chỉ đạo, phân công, hướng dẫn các Tổ đại biểu hoạt động nền nếp. Các Tổ đại biểu đã duy trì sinh hoạt Tổ; tham dự đầy đủ, nghiêm túc 08 kỳ họp thường lệ và 11 kỳ họp chuyên đề của HĐND huyện, thảo luận biểu quyết ban hành 94 nghị quyết. Một số Tổ đại biểu đã chủ động nghiên cứu các nội dung, tài liệu và tích cực tham gia thảo luận góp phần giúp HĐND có những quyết nghị đúng đắn về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương. Trong hoạt động chất vấn Tổ đại biểu đã thẳng thắn đặt câu hỏi về những vấn đề nổi cộm, bức xúc mà đại biểu và cử tri quan tâm; thực hiện tiếp xúc cử tri 56 buổi, tiếp nhận được 217 ý kiến với hơn 2.450 lượt người tham dự; số ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của địa phương được lãnh đạo địa phương tiếp thu giải trình tại các buổi tiếp xúc cử tri; các ý kiến thuộc thẩm quyền của huyện, của tỉnh, các Tổ đại biểu đã tổng hợp và chuyển đến Thường trực HĐND huyện, Tổ đại biểu HĐND tỉnh gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, góp phần giúp địa phương tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Ngoài ra, các Tổ đại biểu HĐND huyện còn tham gia các buổi tiếp công dân khi được phân công.

Ngoài việc định hướng, chỉ đạo hoạt động, Thường trực HĐND huyện đã tạo điều kiện thuận lợi đảm bảo hoạt động của các Tổ đại biểu như bố trí kinh phí hoạt động năm triệu đồng/Tổ/năm đảm bảo theo quy định tại Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bên cạnh những mặt đã đạt được, hoạt động của Tổ đại biểu HĐND huyện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Các Tổ đại biểu HĐND huyện chưa xây dựng kế hoạch hoạt động của Tổ hàng năm, chưa có sự phân công nhiệm vụ các thành viên trong Tổ, chưa tổ chức giám sát chuyên đề; việc nghiên cứu, xem xét đưa ra

các giải pháp và quyết định những vấn đề quan trọng, nhất là về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, xây dựng cơ bản... chưa thật sự sâu sắc, hiệu quả; chưa đặt nhiều câu hỏi chất vấn.

Nguyên nhân chủ yếu do các Tổ chưa có kinh nghiệm trong việc triển khai hoạt động giám sát chuyên đề, các thành viên trong Tổ đảm nhận nhiều vị trí công việc và địa bàn công tác khác nhau, các Tổ chưa xây dựng quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, do đó việc triển khai các nhiệm vụ, công việc cũng gặp khó khăn.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Tổ đại biểu HĐND huyện trong thời gian tới, HĐND huyện Phú Vang triển khai các giải pháp như sau:

1. Thường trực HĐND huyện thực hiện tốt vai trò điều hòa phối hợp trong hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND, đảm bảo không trùng lặp về đối tượng giám sát của cơ quan nhà nước cấp trên vào cùng thời điểm giám sát giữa HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND cùng cấp, trừ trường hợp giám sát theo đề nghị của HĐND, Thường trực HĐND cấp trên.

2. Nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri, tiếp công dân. Bên cạnh việc tiếp xúc cử tri định kỳ theo luật định, cần mở rộng các hình thức tiếp xúc cử tri nơi làm việc, theo chuyên đề, .... Lịch tiếp xúc cử tri phải được thông báo công khai, rộng rãi để mọi cử tri có nhu cầu có thể tham dự.

3. Làm tốt công tác phối hợp giữa Tổ đại biểu HĐND với Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện và Thường trực HĐND cấp dưới, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có liên quan trong thực hiện hoạt động giám sát của Tổ đại biểu HĐND.

4. Nâng cao vai trò trách nhiệm của Tổ trưởng, Tổ phó Tổ đại biểu và từng đại biểu trong tổ nỗ lực, tích cực nghiên cứu kỹ các tài liệu liên quan, tham gia đóng góp ý kiến để xây dựng tổ đại biểu hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ. Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm gửi về Thường trực HĐND huyện để theo dõi, chỉ đạo và điều hòa hoạt động. Tổ chức giám sát chuyên đề và chú trọng công tác giám sát kết quả trả lời kiến nghị của cử tri cho đến khi được xử lý thỏa đáng.

5. Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa Thường trực HĐND và các Tổ đại biểu HĐND; thường xuyên báo cáo để nắm rõ các hoạt động của các Tổ cũng như các đại biểu.

6. Nâng cao năng lực, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho các đại biểu HĐND. Bên cạnh việc tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, các lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức thì mỗi đại biểu phải xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đại biểu ứng cử.

Vừa rồi, thay mặt Thường trực HĐND huyện Phú Vang tôi đã trình bày tham luận *“Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ đại biểu HĐND cấp huyện”*.

Kính chúc các đồng chí chủ trì Hội nghị cùng toàn thể quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và đạt nhiều thắng lợi trong công việc. Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

**THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN PHÚ VANG**

## THAM LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ

Với chủ đề “*Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động  
của Tổ đại biểu HĐND cấp huyện*”

**- Kính thưa các đồng chí chủ trì Hội nghị!**

**- Kính thưa Hội nghị!**

Đến tham dự Hội nghị giao ban giữa Thường trực Hội đồng nhân dân (viết tắt là HĐND) tỉnh, thành phố, thị xã và các huyện, cho phép tôi thay mặt Thường trực HĐND thị xã Hương Trà gửi đến các đồng chí lãnh đạo và toàn thể đại biểu tham dự hội nghị lời chúc sức khỏe, chúc hội nghị thành công tốt đẹp!

*Kính thưa hội nghị!*

Từ khi Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015 có hiệu lực thi hành cho đến nay. Thường trực HĐND và các Tổ đại biểu HĐND thị xã Hương Trà đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Tổ đại biểu HĐND. Vì vậy, tình hình tổ chức và hoạt động của các Tổ đại biểu HĐND thị xã Hương Trà đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Về tổ chức: Đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND thị xã Hương Trà được bầu 32 đại biểu tại 08 đơn vị bầu cử, hiện còn 28 đại biểu (chuyển 04 đại biểu vào thành phố Huế khi thực hiện Nghị quyết 1264/NQ-UBTVQH14 của UBTVQH về việc điều chỉnh địa giới hành chính các đơn vị hành chính cấp huyện và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) hoạt động trong 04 Tổ đại biểu. Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND là lãnh đạo chủ chốt của các xã, phường, Tổ phó là lãnh đạo các cơ quan, tổ chức cấp huyện. Các Tổ phó có điều kiện thuận lợi và thời gian nghiên cứu về vấn đề giám sát, từ đó sẽ cung cấp cho các đại biểu trong Tổ các quy trình, quy định để giúp cho Tổ đại biểu HĐND hoạt động hiệu quả, đúng luật định

Về hoạt động: Tổ đại biểu HĐND thị xã đã phát huy được vai trò, vị trí và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn theo Luật định. Nội bật là hoạt động giám sát vấn đề chất vấn, trả lời chất vấn và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các Tổ đại biểu HĐND thị xã đã tổng hợp và chuyển đến UBND các cấp và cơ quan chức năng 128 kiến nghị của cử tri. Trong đó có hơn 60% kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của thị xã, 19 kiến nghị được các Tổ đại biểu HĐND tiếp tục đưa thành nội dung chất vấn, trả lời chất vấn tại các kỳ họp. Nội dung chất vấn tập trung vào những vấn đề được cử tri quan tâm kiến nghị như: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công tác đền bù giải phóng mặt bằng; vấn đề ô nhiễm môi trường; chương trình xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia; công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn... Nội dung trả lời chất vấn và cam kết của các cơ quan chức năng được các Tổ đại biểu

HĐND tập trung theo dõi, giám sát trong quá trình giải quyết.

Có thể khẳng định trong thời gian qua, Tổ đại biểu HĐND ở thị xã Hương Trà đã có sự đổi mới theo hướng linh hoạt, sáng tạo về phương thức hoạt động; nhiều vấn đề nổi cộm, gây bức xúc ở cơ sở đã được giải quyết kịp thời, hiệu quả; làm tăng thêm lòng tin, tạo sự đồng thuận cao trong cử tri đối với sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền. Đồng thời khẳng định ngày càng rõ nét vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Tổ đại biểu HĐND tại các đơn vị ứng cử. Để đạt được kết quả trên, Thường trực HĐND thị xã Hương Trà đã tập trung thực hiện có hiệu quả các nội dung, vấn đề trọng tâm sau:

*Một là*, chú trọng nâng cao chất lượng của đại biểu HĐND. Thông qua các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng giám sát để giúp cho các đại biểu được cập nhật các chủ trương, chính sách, nhất là những chính sách mới, gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm hay, cách làm tốt, góp phần nâng cao năng lực, chất lượng và hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND. Thành lập các đoàn đại biểu tham gia hội nghị giao ban 2 cấp do Thường trực HĐND cấp tỉnh phối hợp với các huyện, thị xã tổ chức. Chủ trì tổ chức hội nghị giao ban HĐND 2 cấp thị xã và các xã, phường. Cử các đại biểu chuyên trách tham gia các lớp tập huấn do Trung ương, tỉnh, thị xã tổ chức chuyên đề hoặc lồng ghép.

*Hai là*, nâng cao trách nhiệm và tính chủ động của Tổ đại biểu HĐND. Yêu cầu các Tổ đại biểu HĐND thị xã quan tâm dành nhiều thời gian họp Tổ; các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri cần phân công đại biểu theo dõi vấn đề, quan tâm nghiên cứu sâu để thảo luận hoặc chất vấn, trả lời chất vấn tại nghị trường các kỳ họp HĐND thị xã. Cùng với đó quan tâm bố trí thời gian hội ý tổ hợp lý để thống nhất các vấn đề cần quan tâm thảo luận hoặc chất vấn, có như vậy, nội dung thảo luận hoặc câu hỏi chất vấn của đại biểu HĐND có trọng tâm, trọng điểm, đúng, trúng vấn đề và sát với thực tế. Đồng thời yêu cầu việc tiếp thu, trả lời chất vấn cần phải xác định rõ trách nhiệm, hướng giải quyết và thời gian hoàn thành để đại biểu HĐND tiếp tục giám sát thực hiện.

*Ba là*, thực hiện phân công, bố trí Tổ trưởng, Tổ phó Tổ đại biểu HĐND một cách hợp lý, cần kết hợp giữa người có kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn và người có năng lực chuyên môn công tác. Tổ trưởng là lãnh đạo chủ chốt của các xã, phường, Tổ phó là lãnh đạo các cơ quan, tổ chức cấp huyện. Các Tổ phó có điều kiện thuận lợi và thời gian nghiên cứu về vấn đề giám sát, từ đó sẽ cung cấp cho các đại biểu trong Tổ các quy trình, quy định để giúp cho Tổ đại biểu HĐND hoạt động hiệu quả, đúng luật định. Có như vậy, công tác giám sát việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hay xem xét các báo cáo của ủy ban nhân dân, Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân mới được thực hiện một cách toàn diện.

*Bốn là*, thường xuyên nâng cao vai trò, trách nhiệm của Thường trực HĐND cùng cấp trong việc hướng dẫn, hỗ trợ, đảm bảo các điều kiện cần thiết cho Tổ đại biểu HĐND hoạt động hiệu quả, góp phần ổn định tình hình, thiết lập dân chủ, công bằng ở cơ sở thông qua giải quyết nhiều vấn đề ngay từ cơ sở. Thông qua Văn phòng

HĐND & UBND thị xã cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết cho Tổ đại biểu, nhất là các thông tin phục vụ cho hoạt động giám sát, TXCT và chuẩn bị kỳ họp.

*Năm là*, khơi dậy tinh thần tự giác của các đại biểu HĐND. Phát huy trình độ chuyên môn, nêu cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu trong Tổ. Khuyến khích đề các đại biểu tích cực tham gia các hoạt động chung của tổ đại biểu như: giám sát, tiếp xúc cử tri, thực hiện chức năng quyết định tại kỳ họp của HĐND. Thực hiện phân công bằng văn bản việc giám sát giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri cho các Tổ đại biểu HĐND thị xã.

*Sáu là*, Thường trực HĐND phải thường xuyên theo dõi, giám sát, và đánh giá hiệu quả hoạt động của các Tổ đại biểu HĐND. Hàng năm cần phải có văn bản đánh giá hoạt động của các Tổ đại biểu HĐND. Đồng thời cần ban hành các quy định về khen thưởng, kiểm điểm để tạo phong trào thi đua trong hoạt động của cơ quan dân cử.

Tuy vậy, qua thực tế theo dõi quá trình hoạt động của các Tổ đại biểu HĐND ở thị xã Hương Trà, đối chiếu với các quy định về chức năng và nhiệm vụ của Tổ đại biểu HĐND tại Điều 112 của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 và Điều 18 của Nghị quyết 594/NQ-UBTVQH15, ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tôi nhận thấy rằng:

Việc tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Tổ đại biểu HĐND vẫn còn một số tồn tại hạn chế, việc tham gia hoạt động giám sát của Tổ đại biểu, các đại biểu còn ít, chất lượng giám sát chưa cao, hình thức giám sát chủ yếu vẫn là giám sát thông qua các báo cáo của các cơ quan, đơn vị; một số kiến nghị sau giám sát chưa sát, chưa đề ra được các giải pháp khắc phục triệt để, chưa xác định cụ thể trách nhiệm thực hiện của cơ quan, tổ chức, cá nhân; chưa kịp thời phát hiện và có kiến nghị xác đáng đối với các cấp, các ngành về những vấn đề còn hạn chế, thiếu sót trong tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; qua đó giúp các cơ quan nhà nước kịp thời điều chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho địa phương, đơn vị và cơ sở.

*Kính thưa toàn thể Hội nghị!*

Tổ đại biểu HĐND là cánh tay nối dài của HĐND và Thường trực HĐND, là nơi đại biểu trực tiếp sinh hoạt, hoạt động tiếp xúc với cử tri. Vì vậy chất lượng hoạt động của Tổ đại biểu HĐND không chỉ đóng góp tích cực vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND mà còn tăng thêm niềm tin của cử tri đối với Đảng, chính quyền, sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân ở thị xã Hương Trà nói riêng, tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung. Để cùng góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị, Thường trực HĐND thị xã Hương Trà cần tiếp tục thực hiện tốt các bài học kinh nghiệm sau.

*Thứ nhất:* Phải biết tận dụng, tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng. Đồng thời Thường trực HĐND phải nỗ lực và quyết tâm cao trong

việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND cấp mình. Cần phải xác định rằng, thực tiễn đã và đang đặt ra yêu cầu hoạt động của HĐND các cấp phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hiệu lực, hiệu quả hơn nữa, phải bám sát và giải quyết kịp thời những vấn đề của cuộc sống và nhân dân đặt ra.

*Thứ hai:* Tổ chức tập huấn, bố trí thời gian cho các đại biểu HĐND hoạt động kiêm nhiệm tham gia các hoạt động của HĐND. Nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND thị xã Hương Trà trên 50% đại biểu mới tham gia đại biểu dân cử lần đầu và đa phần hoạt động kiêm nhiệm, nên kinh nghiệm hoạt động dân cử, đặc biệt là kinh nghiệm và thời gian giành cho hoạt động giám sát của đại biểu HĐND không nhiều. Vì vậy, việc tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đại biểu HĐND là rất cần thiết. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan nơi đại biểu công tác bố trí thời gian cho đại biểu tham gia hoạt động HĐND.

*Thứ ba:* Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của Tổ đại biểu HĐND. Thực tế hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021 cho thấy, các Tổ đại biểu HĐND còn lúng túng trong quá trình thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo luật định. Hoạt động của Tổ đại biểu hoàn toàn phụ thuộc vào hoạt động của Thường trực HĐND; chưa gắn kết được trách nhiệm của Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tại địa phương; một số hoạt động được Luật quy định cụ thể cho Thường trực HĐND nhưng chưa có quy định gắn kết với hoạt động của Tổ đại biểu và đại biểu HĐND nên chưa phát huy được vai trò, trách nhiệm của đại biểu, Tổ đại biểu HĐND với cử tri.

*Thứ tư:* Cung cấp thông tin đầy đủ cho Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND. Việc thu thập thông tin là khâu hết sức quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, sự thành công của hoạt động của Tổ đại biểu HĐND. Trên cơ sở các thông tin đại biểu đã thu thập được, Tổ đại biểu HĐND cần phân tích, lựa chọn những thông tin đang được dư luận và xã hội quan tâm, có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân và việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong đó cần tập trung vào những vấn đề nổi cộm, bức xúc đa số cử tri quan tâm như: Chương trình, dự án, chính sách có ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của đa số nhân dân; các vấn đề liên quan đến quản lý tài chính, đất đai, cải cách thủ tục hành chính... từ đó đề ra kiến nghị của Tổ đúng quy định của pháp luật và phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương, yêu cầu các cơ quan, cá nhân có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Có như vậy, khi chất vấn, giải trình, đại biểu của Tổ mới có nhiều thông tin, cơ sở cụ thể để truy vấn, yêu cầu cơ quan chức năng trả lời, giải quyết thấu đáo...

*Kính thưa toàn thể hội nghị!*

Trên đây là một số ý kiến tham luận về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ đại biểu HĐND thị xã Hương Trà.

Kính chúc quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc!

Chúc hội nghị thành công!

**THƯỜNG TRỰC HĐND THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ**



## THAM LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND THÀNH PHỐ HUẾ

### Với chủ đề “Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ đại biểu HĐND Thành phố Huế”

---

**- Kính thưa các đồng chí chủ trì Hội nghị!**

**- Kính thưa Hội nghị!**

Thực hiện chương trình làm việc của Hội đồng nhân dân (viết tắt là HĐND) tỉnh về việc Tổ chức giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh, Thành phố, các Huyện và Thị xã, để làm rõ hơn chủ đề hội nghị, Thường trực HĐND Thành phố xin trình bày tham luận với nội dung “Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Huế”.

*Kính thưa hội nghị!*

HĐND gồm các đại biểu HĐND do cử tri ở địa phương bầu ra. Các đại biểu HĐND được tổ chức thành các tổ đại biểu HĐND. Với cơ cấu tổ chức như vậy, có thể nói, đại biểu HĐND và Tổ đại biểu HĐND giữ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, là nhân tố cơ bản quyết định chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND. Để HĐND thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân địa phương thì việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND, tổ đại biểu HĐND đóng vai trò hết sức quan trọng.

HĐND Thành phố khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đầu nhiệm kỳ có 35 đại biểu, được chia thành 8 tổ đại biểu tương ứng với các đơn vị ứng cử. Tuy nhiên, từ ngày 01/7/2021, thực hiện Nghị quyết số 1264/NQ-BTVQH14 ngày 27/4/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính các đơn vị hành chính cấp huyện và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Thành phố sáp nhập thêm 13 đơn vị hành chính cấp xã từ các Thị xã Hương Trà, Hương Thủy và Huyện Phú Vang, tổng số đại biểu HĐND thành phố tăng từ 35 lên 43 đại biểu. Thường trực HĐND Thành phố đã ra Nghị quyết điều chỉnh và thành lập 10 tổ đại biểu trên tổng số 43 đại biểu. Đến thời điểm hiện tại, số đại biểu HĐND Thành phố còn 40 đại biểu do 02 đại biểu chuyển công tác và 01 đại biểu qua đời. Tổ đại biểu nhiều nhất là 6 đại biểu, ít nhất là 3 đại biểu. Tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND Thành phố được phân công là các đại biểu hoạt động chuyên trách và các đại biểu là Bí thư, Chủ tịch UBND, Lãnh đạo các đoàn thể chính trị xã hội Thành phố.

Xác định vai trò quan trọng của Tổ đại biểu đối với hoạt động của HĐND Thành phố, trong thời gian qua, cùng với việc từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, đại biểu HĐND, Thường trực HĐND Thành phố luôn quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Tổ đại biểu HĐND Thành phố. Vì vậy, hoạt động của các Tổ đại biểu HĐND Thành phố ngày càng đổi mới, bám sát

nhiệm vụ chính trị, đóng góp tích cực cho hoạt động của HĐND, tạo sự tin tưởng của cử tri tại nơi ứng cử.

### **1. Về công tác tiếp xúc cử tri:**

Tại Thành phố, trước các kỳ họp thường lệ của HĐND, Thường trực HĐND Thành phố phối hợp với Tổ đại biểu HĐND Tỉnh trên địa bàn tiếp xúc cử tri 2 cấp trên các địa bàn ứng cử (*có thể gồm 2-3 tổ đại biểu HĐND Thành phố trên 1 địa bàn ứng cử của Tỉnh*). Tổ đại biểu HĐND Thành phố chịu trách nhiệm trình bày báo cáo Giải trình ý kiến cử tri của Tỉnh và Thành phố. Đây là nội dung mà cử tri hết sức quan tâm, chờ đợi, đồng thời, chất lượng báo cáo giải trình ý kiến cử tri cũng thể hiện sự nghiêm túc của HĐND, UBND và tổ đại biểu HĐND đối với các ý kiến kiến nghị của cử tri. Thông qua báo cáo kết quả giải quyết ý kiến cử tri tại kỳ họp trước cũng như ý kiến giải trình của đại diện Tổ đại biểu đối với các ý kiến kiến nghị tại phiên tiếp xúc, cử tri cũng phần nào đánh giá chất lượng hoạt động của đại biểu cũng như chất lượng hoạt động của HĐND các cấp.

Vì vậy, Thường trực HĐND Thành phố đề nghị các tổ đại biểu nghiên cứu kỹ, liên hệ với các phòng ban và lãnh đạo các phường, xã kiểm tra lại các nội dung trả lời ý kiến cử tri trên địa bàn tổ ứng cử, nếu thấy chưa hợp lý, tổ sẽ nắm thông tin chính xác để điều chỉnh và đề nghị Tổ đại biểu HĐND Tỉnh điều chỉnh trước khi trình bày tại Hội nghị tiếp xúc, kiên quyết không để trong báo cáo các nội dung trả lời kiểu như “*sẽ kiến nghị, đang kiến nghị*”... hoặc “*qua kiểm tra, UBND Thành phố không tìm thấy số nhà trên*”... mặc dù nội dung kiến nghị là rõ ràng. Vấn đề này liên quan đến việc đại biểu phải hết sức chú ý và nghiêm túc ghi chép chính xác ý kiến kiến nghị của cử tri, trong đó có địa điểm hoặc tên tuổi cụ thể.

Đối với các vấn đề cử tri kiến nghị tại hội nghị tiếp xúc, các tổ sẽ liên hệ với lãnh đạo các phường, xã để nắm trước các vấn đề trên địa bàn để chuẩn bị nội dung trả lời trước. Cùng với các phường, xã, phòng ban, tổ sẽ cùng trả lời cơ bản hết các ý kiến cử tri kiến nghị tại hội nghị tiếp xúc (*các nội dung này vẫn sẽ được trả lời kỳ sau bằng văn bản cho nhiều cử tri được biết*), được cử tri đồng tình và hoan nghênh. Tuy nhiên, nội dung này có phần thuận lợi hơn đối với các tổ trưởng là đại biểu HĐND Thành phố hoạt động chuyên trách hoặc đại biểu là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.

### **2. Tại các kỳ họp thường kỳ và chuyên đề của HĐND Thành phố**

Thường trực HĐND Thành phố định hướng, chọn lọc, có khi đặt hàng các nội dung thảo luận và chất vấn của các đại biểu hoặc giao nhiệm vụ cho đại biểu tham gia đặt câu hỏi, chất vấn tại kỳ họp nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, điều hòa hoạt động của các đại biểu tại kỳ họp, tránh tập trung vào một số đại biểu, đặc biệt là đối với HĐND Thành phố có truyền hình trực tiếp kỳ họp HĐND cuối năm nên các nội dung thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn phải hết sức chính chu, cụ thể, rõ ràng.

### **3. Tại các cuộc giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND Thành phố và trực báo rút kinh nghiệm các kỳ họp với Thường trực HĐND cấp xã**

Khắc phục những bất cập sau hơn 12 năm thực hiện Luật Tổ chức HĐND và UBND, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 đã có quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ đại biểu HĐND cấp Tỉnh, cấp Huyện, trong đó có hoạt động giám sát. Khoản 1 Điều 112 của Luật quy định: “*Tổ đại biểu HĐND giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật, văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên và nghị quyết của HĐND cùng cấp trên địa bàn hoặc về các vấn đề do HĐND hoặc Thường trực HĐND phân công*”. Đây được đánh giá là bước tiến về mặt pháp lý giúp củng cố, nâng cao vai trò hoạt động của Tổ đại biểu; qua đó giúp HĐND thực hiện có hiệu quả chức năng giám sát, nhất là trong thời gian giữa 02 kỳ họp.

Với tư cách là một chủ thể thực hiện chức năng giám sát, theo quy định, các Tổ đại biểu HĐND có trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch cho hoạt động giám sát của Tổ. Tuy nhiên, đối với HĐND cấp Huyện, việc các tổ đại biểu HĐND tổ chức độc lập các cuộc giám sát chuyên đề là rất khó khăn và chưa thực hiện được.

Để giải quyết khó khăn này, nhằm giúp cho các tổ phát huy tinh thần trách nhiệm và đóng góp ý kiến vào các hoạt động của HĐND các phường, xã, các phòng ban, tham gia ý kiến vào quá trình thực hiện các dự án quan trọng trên địa bàn Thành phố..., Thường trực HĐND Thành phố đã mời các Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND Thành phố tham dự các đợt giám sát chuyên đề của HĐND, của Thường trực HĐND Thành phố đối với các dự án thực hiện trên địa bàn các tổ ứng cử như giám sát chuyên đề về “Giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của các hộ dân khi thực hiện Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong thực hiện Dự án bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế”, Giám sát chuyên đề về “Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và tiến độ các dự án đầu tư công trọng điểm từ đầu nhiệm kỳ đến nay”... Bên cạnh đó, hầu hết các tổ trưởng đều là thành viên của 2 ban HĐND, tham gia đầy đủ trong các cuộc giám sát chuyên đề cũng như thẩm tra trước các kỳ họp nên cũng góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu tổ trưởng cũng như phản ánh được ý kiến của tổ đại biểu đối với các hoạt động của Thành phố trên địa bàn ứng cử.

Bên cạnh đó, các tổ trưởng tổ đại biểu HĐND cũng được mời tham gia vào các phiên trực báo rút kinh nghiệm sau các kỳ họp thường kỳ HĐND các phường, xã và cũng đã tham gia nhiều ý kiến có chất lượng.

Ngoài ra, mặc dù là cán bộ chủ chốt của Thành phố cũng như các phường, xã, các đồng chí tổ trưởng cũng sắp xếp tham gia đầy đủ các đoàn tham quan, học tập kinh nghiệm tại các địa phương bạn theo Kế hoạch của Thường trực HĐND Thành phố trong nhiệm kỳ 2021-2026. Qua các đợt công tác, các đại biểu HĐND Thành phố, trong đó có các đồng chí tổ trưởng tổ đại biểu HĐND học tập được rất nhiều kinh nghiệm bổ ích từ các địa phương bạn trong việc thực hiện các dự án, chương trình đặc thù của Thành phố như triển khai hoạt động phố đêm, đường đi bộ, việc xây dựng vỉa hè, điện chiếu sáng, các dự án phát triển dịch vụ, du lịch, hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã...

Với việc thực hiện nhiều giải pháp thiết thực, chất lượng hoạt động của các

Tổ đại biểu HĐND Thành phố ngày càng được đổi mới, đi vào nề nếp, hiệu quả. Qua đó, đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND Thành phố và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng mà nghị quyết HĐND Thành phố đã đề ra.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực đạt được, hoạt động của Tổ đại biểu HĐND Thành phố còn một số bất cập, hạn chế, đó là: trong hoạt động giám sát có một số đại biểu kiêm nhiệm vừa là chủ thể vừa là đối tượng chịu sự giám sát nên còn chưa thể hiện trách nhiệm của mình. Tình trạng né tránh, ngại va chạm của đại biểu HĐND trong hoạt động giám sát, thẩm tra, chất vấn... vẫn còn. Hoạt động của một số Tổ đại biểu còn mang tính hình thức, thiếu chủ động, chưa phát huy hết vai trò, chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật; chưa tổ chức họp Tổ đại biểu, chưa tổ chức được các cuộc giám sát độc lập của Tổ đại biểu; hoạt động tiếp dân, giám sát, đôn đốc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của cử tri có lúc hiệu quả chưa cao; việc nghiên cứu, xem xét, đưa ra các giải pháp và quyết định những vấn đề quan trọng, nhất là về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, xây dựng cơ bản... chưa thật sự sâu sắc, hiệu quả. Trong các kỳ họp, phần lớn các ý kiến phát biểu tập trung vào các kiến nghị cử tri, mà chưa nêu được các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc...

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ đại biểu HĐND tại Thành phố Huế, HĐND thành phố Huế xin được trao đổi một số kinh nghiệm và giải pháp như sau:

*Một là*, các Tổ đại biểu HĐND Thành phố tiếp tục nâng cao trách nhiệm, chủ động thực hiện các nhiệm vụ được quy định trong Luật; nâng cao chất lượng xây dựng chương trình công tác, giám sát, kế hoạch phân công đại biểu tiếp công dân; tích cực nghiên cứu tài liệu, đóng góp ý kiến thảo luận, chất vấn tại các kỳ họp của HĐND Thành phố; phối hợp tốt giữa Tổ đại biểu HĐND Thành phố với Thường trực HĐND và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các phường, xã để tổ chức cho đại biểu HĐND Thành phố tiếp xúc cử tri, thu thập ý kiến cử tri, thực hiện tốt việc tổng hợp kiến nghị của cử tri, tham gia ý kiến vào báo cáo kết quả giải quyết ý kiến cử tri tại các kỳ họp...

*Hai là*, Thường trực HĐND nghiên cứu xem xét việc tổng kết đánh giá chất lượng hoạt động của Tổ đại biểu HĐND Thành phố hàng năm, đánh giá, xếp loại hoạt động của Tổ và đại biểu trong Tổ, động viên khen thưởng kịp thời đại biểu HĐND, Tổ đại biểu HĐND hoàn thành tốt nhiệm vụ... Đây là cơ sở để các Tổ đại biểu HĐND Thành phố tăng cường, nâng cao hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình.

*Ba là*, Thường trực HĐND có thể xem xét xây dựng chuyên đề giám sát cho các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân hoặc đề xuất chuyên đề giám sát cho các tổ lựa chọn; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai các chuyên đề giám sát và đề nghị Tổ báo cáo kết quả giám sát với Thường trực HĐND.

*Bốn là*, nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri. Bên cạnh việc tiếp xúc cử tri định kỳ theo luật định, cần mở rộng các hình thức tiếp xúc cử tri nơi ứng cử, nơi cư

trú, nơi làm việc, theo chuyên đề, theo đối tượng... Lịch tiếp xúc cử tri phải được thông báo công khai, rộng rãi để mọi cử tri có nhu cầu có thể tham dự. Tổ đại biểu và các đại biểu trong Tổ cần giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri cho đến khi được xử lý thỏa đáng.

*Năm là*, tiếp tục thực hiện quan hệ chặt chẽ giữa Thường trực Hội đồng nhân dân và các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân; Thường xuyên báo cáo để nắm rõ các hoạt động của các Tổ cũng như các đại biểu.

*Sáu là*, Thường trực HĐND Thành phố tiếp tục duy trì thường xuyên việc tổ chức giao ban 2 cấp để nắm bắt tình hình các phường, xã trên địa bàn Tổ đại biểu ứng cử. Tổ đại biểu luôn giữ mối quan hệ chặt chẽ với địa phương trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quy định.

*Bảy là*, thường xuyên chú trọng công tác tập huấn bồi dưỡng nâng cao kỹ năng hoạt động tới các Tổ đại biểu như: kỹ năng hoạt động thẩm tra, giám sát, tiếp xúc cử tri, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật. Tăng cường tổ chức các hội nghị, hội thảo trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa các Tổ đại biểu HĐND trong cùng cấp hoặc giữa Tổ đại biểu HĐND Thành phố với phường, xã giúp đại biểu thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định.

*Kính thưa toàn thể hội nghị!*

Trên đây là một số ý kiến tham luận về “*Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tại thành phố Huế*”, Thường trực HĐND Thành phố xin được trình bày đề hội nghị cùng trao đổi. Mong nhận được ý kiến góp ý của các đồng chí để từng bước tiếp tục nâng cao chất lượng Tổ đại biểu của HĐND thành phố nói riêng và các huyện, thị xã trên địa bàn nói chung.

Kính chúc quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc!

Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn!

**THƯỜNG TRỰC HĐND THÀNH PHỐ HUẾ**

## THAM LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN A LƯỚI

### Chủ đề: “**Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ đại biểu HĐND các cấp**”

*Kính thưa các đồng chí chủ trì Hội nghị!*

*Kính thưa Hội nghị!*

Thực hiện Công văn số 64/TTHĐND-DNTT ngày 17 tháng 5 năm 2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân (viết tắt là HĐND) tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ chức Hội nghị Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố Huế lần thứ 3, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Công văn số 396/TT.HĐND ngày 24 tháng 6 năm 2024 của Thường trực HĐND thị xã Hương Trà về việc chuẩn bị bài tham luận và gửi danh sách tham dự hội nghị Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố Huế lần thứ 3, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Thường trực HĐND huyện A Lưới trình bày báo cáo tham luận những nội dung với chủ đề: “**Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ đại biểu HĐND các cấp**” như sau:

Theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương “Hội đồng nhân dân gồm các đại biểu Hội đồng nhân dân do cử tri ở địa phương bầu ra, là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên”; *Thực hiện Hướng dẫn số 883/HD-UBTVQH14 ngày 02 tháng 6 năm 2021 của UBTVQH khóa XIV hướng dẫn một số nội dung về việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026;*

Việc thành lập Tổ đại biểu HĐND: Các đại biểu HĐND cấp tỉnh hoặc đại biểu HĐND cấp huyện được bầu ở một hoặc nhiều đơn vị bầu cử hợp thành Tổ đại biểu HĐND.

Căn cứ đặc điểm, yêu cầu, tình hình thực tế của địa phương, Thường trực HĐND cấp tỉnh, cấp huyện ban hành Nghị quyết về thành lập Tổ đại biểu HĐND và chỉ định Tổ trưởng, Tổ phó.

#### **Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân:**

- Tổ đại biểu HĐND giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của HĐND cùng cấp trên địa bàn hoặc về các vấn đề do HĐND hoặc Thường trực HĐND phân công; tổ chức đề đại biểu HĐND thực hiện hoạt động giám sát.

- Tổ đại biểu HĐND có trách nhiệm nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị đóng góp ý kiến cho kỳ họp Hội đồng nhân dân cùng cấp; tổ chức cho đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri, thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp HĐND và đề đại biểu HĐND báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp sau kỳ họp HĐND.

- Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tổ chức đề đại biểu HĐND giám sát việc thi hành pháp luật trên địa bàn nơi đại biểu ứng cử.

- Định kỳ hàng quý, Tổ đại biểu HĐND họp đề bàn kế hoạch công tác và đánh giá kết quả công tác đã thực hiện, phân công đại biểu tiếp công dân, tổ chức nghiên cứu chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các cuộc họp Tổ phải có biên bản và gửi đến Thường trực HĐND huyện.

Căn cứ vào chương trình giám sát, Tổ đại biểu HĐND thực hiện hoạt động giám sát theo sự phân công của HĐND, Thường trực HĐND hoặc chủ động thực hiện quyền giám sát theo thẩm quyền và báo cáo kết quả giám sát với Thường trực HĐND.

Trường hợp Tổ đại biểu HĐND giám sát theo thẩm quyền thì Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND quyết định đối tượng, phạm vi, nội dung, kế hoạch và thành phần tham gia giám sát của Tổ đại biểu HĐND.

Xác định vai trò quan trọng của Tổ đại biểu HĐND trong việc góp phần quyết định chất lượng hoạt động của HĐND, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND huyện A Lưới khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 31 đại biểu (hiện còn 29 đại biểu) được bầu ra từ 10 đơn vị bầu cử thuộc 18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện và được phân thành 05 Tổ đại biểu theo đơn vị bầu cử; mỗi Tổ đại biểu có 01 Tổ trưởng, 01 Tổ phó và 01 thư ký.

Trong quá trình hoạt động, Thường trực HĐND huyện luôn quan tâm chỉ đạo các Tổ đại biểu thực hiện nghiêm túc Quy chế hoạt động của HĐND; tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ hoạt động cho Tổ đại biểu, nhất là việc cập nhật những kiến thức pháp luật mới liên quan đến chức năng, nhiệm vụ hoạt động của HĐND; cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết cho Tổ đại biểu, nhất là các thông tin phục vụ cho hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri và chuẩn bị kỳ họp; thường xuyên theo dõi, đánh giá hiệu quả hoạt động và bảo đảm các điều kiện cần thiết cho Tổ đại biểu hoạt động.

Với việc thực hiện nhiều giải pháp thiết thực nên hoạt động của các Tổ đại biểu HĐND huyện ngày càng được đổi mới, đi vào nền nếp, không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả. Từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay, các Tổ đại biểu HĐND huyện đã tham dự đầy đủ, nghiêm túc 08 kỳ họp thường lệ và 03 kỳ họp chuyên đề của HĐND huyện, thảo luận biểu quyết ban hành 91 nghị quyết; thực hiện 09 đợt tiếp xúc cử tri, tiếp thu 74 kiến nghị cử tri gửi về Thường trực HĐND huyện và 32 kiến nghị gửi về Thường trực HĐND tỉnh để kiến nghị các cấp chính quyền và các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. Ngoài ra, các Tổ đại biểu HĐND huyện còn thực hiện tiếp công dân tại nơi làm việc, nơi ứng cử theo quy định và tại trụ sở tiếp công dân huyện khi được phân công, báo cáo kết quả hoạt động của đại biểu hàng năm theo đúng quy định.

Trong thời gian qua, các Tổ đại biểu đã cơ bản thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ theo quy định của pháp luật. Một trong những hoạt động nổi bật của Tổ thời gian qua là: duy trì chế độ sinh hoạt Tổ đúng định kỳ; một

số đại biểu đã chủ động nghiên cứu các nội dung, tài liệu và tham gia tích cực thảo luận, chất vấn tại các kỳ họp và các phiên thảo luận; thực hiện việc tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp thường lệ, kịp thời tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri về Thường trực HĐND huyện tổng hợp gửi các cơ quan có thẩm quyền giải quyết; giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại địa bàn ứng cử; tham gia các hoạt động của HĐND; một số Tổ đã tích cực triển khai nhiều đợt khảo sát, giám sát theo sự phân công của Thường trực HĐND và kế hoạch hoạt động của Tổ. Từ đó góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của HĐND huyện theo đúng quy định của pháp luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh mà nghị quyết HĐND đề ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Tổ đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm như: chưa xây dựng được quy chế làm việc của Tổ đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026; chưa thật sự chủ động trong việc triển khai thực hiện các chương trình, nội dung, kế hoạch của Tổ hàng năm; việc xây dựng kế hoạch, triển khai hoạt động giám sát của các Tổ còn hạn chế, chưa thật sự hiệu quả; việc phối hợp với chính quyền cấp xã tổ chức cho đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri chưa thật sự phong phú, đa dạng, chưa có sự đổi mới; một số Tổ chưa duy trì chế độ hội họp theo đúng quy định, chất lượng các cuộc họp tổ chưa cao; chế độ thông tin báo cáo của đại biểu chưa thực hiện, việc tham gia hoạt động ở cơ sở còn nhiều hạn chế. Nhiều đại biểu chưa chủ động thu thập thông tin, nghiên cứu tài liệu để tham gia thảo luận về các nội dung trọng tâm tại kỳ họp. Mặt khác, đại biểu hầu hết là kiêm nhiệm nên chưa dành nhiều thời gian cho hoạt động của HĐND; việc nghiên cứu, xem xét, đề xuất các giải pháp và quyết định những vấn đề quan trọng, nhất là về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, xây dựng cơ bản... chưa thật sự sâu sắc, hiệu quả. Tại các kỳ họp, các ý kiến phát biểu tập trung vào các kiến nghị mà chưa nêu được các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

***Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Tổ đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong thời gian tới, HĐND huyện A Lưới đề xuất một số giải pháp như sau:***

1. Bám sát chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ đại biểu được pháp luật quy định để thực hiện đúng, đủ, chất lượng. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các Tổ xây dựng quy chế làm việc của Tổ đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026; xây dựng chương trình công tác hàng năm, cụ thể hóa hàng quý, tháng để thực hiện; nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ đại biểu HĐND tại địa bàn ứng cử. Tích cực tham gia các hoạt động trong việc chuẩn bị các kỳ họp của HĐND.

2. Nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân; bên cạnh việc tiếp xúc cử tri định kỳ theo luật định, cần mở rộng các hình thức tiếp xúc cử tri nơi ứng cử, nơi cư trú, nơi làm việc, theo chuyên đề, theo đối tượng... Lịch tiếp xúc cử



tri phải được thông báo công khai, rộng rãi để mọi cử tri có nhu cầu có thể tham dự. Tổ đại biểu và các đại biểu trong Tổ cần giám sát kết quả trả lời kiến nghị của cử tri cho đến khi được xử lý thỏa đáng.

3. Thường trực HĐND gợi ý chuyên đề giám sát cho các Tổ đại biểu HĐND hoặc các Tổ đề xuất, lựa chọn; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện các chuyên đề giám sát và đề nghị Tổ báo cáo kết quả giám sát với Thường trực HĐND. Việc lựa chọn nội dung giám sát của Tổ đại biểu HĐND cần có trọng tâm, trọng điểm sát với tình hình thực tế tại đơn vị đại biểu ứng cử, là những vấn đề bức xúc có ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân, ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nội dung giám sát phải gắn với việc xây dựng, thi hành chính sách, pháp luật, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Đây là khâu quan trọng, việc lựa chọn nội dung có trọng tâm, trọng điểm sẽ quyết định đến chất lượng và hiệu quả giám sát của Tổ đại biểu HĐND.

4. Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa Thường trực HĐND và các Tổ đại biểu HĐND; thường xuyên báo cáo để nắm rõ các hoạt động của các Tổ cũng như các đại biểu; phân công Thường trực HĐND huyện tham dự sinh hoạt cùng với các Tổ để chỉ đạo, định hướng các Tổ trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của Tổ, đồng thời giúp Tổ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động. Làm tốt công tác phối hợp giữa Tổ đại biểu HĐND với Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện và Thường trực HĐND cấp dưới, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có liên quan trong thực hiện hoạt động của Tổ đại biểu HĐND.

5. Các Tổ đại biểu HĐND cần có sự phân công đại biểu trong tổ nghiên cứu sâu các văn bản thuộc thể mạnh của mình để có ý kiến tại kỳ họp nhằm phát huy hiệu quả trong thảo luận, tranh luận. nêu cao tinh thần trách nhiệm của đại biểu HĐND trong hoạt động chất vấn, hoạt động giám sát. Các Tổ đại biểu tiếp tục củng cố tổ chức và hoạt động, sinh hoạt đúng định kỳ nhằm đánh giá kịp thời hiệu quả hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đại biểu để thực hiện.

6. Nâng cao năng lực, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho các đại biểu HĐND. Bên cạnh việc tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, các lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức thì mỗi đại biểu phải xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử. Từng đại biểu phải tự học tập, tự nghiên cứu để nâng cao năng lực, kỹ năng hoạt động của mình, dành nhiều thời gian và thể hiện trách nhiệm trong nghiên cứu tài liệu để phát huy trách nhiệm và quyền hạn trong việc đóng góp ý kiến đối với các chỉ tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tích cực đổi mới phương pháp làm việc, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu.

### **Kiến nghị, đề xuất:**

Quy định tính pháp lý của Tổ đại biểu, hiện nay cũng còn nhiều vấn đề cần được quan tâm hoàn thiện trong quy định của pháp luật (giá trị pháp lý chữ ký của Tổ trưởng, việc sử dụng con dấu, trong quan hệ phối hợp công tác...). Vai trò của Tổ đại biểu trong tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, trong hoạt động giám sát.

Đề nghị UBND ban hành Quy chế hoạt động của HĐND các cấp như hệ thống pháp luật trước đây. Quy định về việc thành lập Tổ đại biểu HĐND cấp xã.

Trên đây là báo cáo tham luận tại Hội nghị Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố Huế lần thứ 3, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Thường trực HĐND huyện A Lưới đề quý vị đại biểu nghiên cứu, thảo luận.

Kính chúc các vị đại biểu mạnh khỏe, chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn./.

**THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN A LƯỚI**

## THAM LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC HỘNDHUYỆN NAM ĐÔNG

### “Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ đại biểu HỘND các cấp”

---

**- Kính thưa các đồng chí chủ trì Hội nghị!**

**- Kính thưa Hội nghị!**

Đến tham dự Hội nghị hôm nay, thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân (viết tắt là HỘND) huyện Nam Đông, tôi xin gửi đến các đồng chí Thường trực HỘND tỉnh, các Ban HỘND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HỘND tỉnh, Thường trực HỘND, Ban HỘND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các đồng chí tham dự Hội nghị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

*Kính thưa Hội nghị!*

Thay mặt Thường trực HỘND huyện Nam Đông tôi xin trao đổi một số ý kiến về “Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ đại biểu HỘND các cấp”. Như chúng ta đã biết, Tổ đại biểu HỘND có vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động của HỘND; là một trong những khâu cơ bản làm nền tảng cho HỘND hoạt động hiệu quả; là “cánh tay nối dài” của HỘND, Thường trực HỘND; là nơi tổ chức cho đại biểu HỘND thực hiện tiếp xúc cử tri, tiếp cận cơ sở để thực hiện nhiệm vụ giám sát của đại biểu HỘND.

HỘND huyện Nam Đông khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 có 30 đại biểu, được thành lập 07 Tổ theo Nghị quyết số 12/NQ-HỘND ngày 18/6/2021 của Thường trực HỘND. Đến nay do điều động, luân chuyển công tác đi nơi khác do vậy đại biểu HỘND huyện còn lại 28 vị.

Trong nhiệm kỳ qua, Thường trực HỘND huyện đã chỉ đạo, phân công, hướng dẫn các Tổ đại biểu HỘND hoạt động hiệu quả. Đặc biệt từ sau khi có Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15, ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn hoạt động giám sát của HỘND, Thường trực HỘND, Ban HỘND, Tổ đại biểu HỘND và đại biểu HỘND. Thường trực HỘND huyện đã kịp thời triển khai, quán triệt Nghị quyết cho các Tổ và đại biểu HỘND huyện tổ chức thực hiện.

Trong thời gian qua các Tổ đại biểu HỘND đã cơ bản thực hiện tốt việc triển khai, thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ theo quy định của pháp luật. Một trong những hoạt động nổi bật của Tổ trong thời gian qua là: Duy trì chế độ sinh hoạt Tổ đúng định kỳ; Một số đại biểu đã chủ động nghiên cứu các nội dung, tài liệu và tham gia tích cực thảo luận, chất vấn tại các kỳ họp và các phiên thảo luận; thực hiện nghiêm túc việc tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp thường lệ, kịp thời tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri về Thường trực HỘND huyện tổng hợp gửi các cơ quan có thẩm quyền giải quyết; thực hiện tiếp công dân, giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại địa bàn ứng cử; tham gia các hoạt động của HỘND; một số Tổ đã tích cực triển khai nhiều đợt khảo sát,

giám sát theo sự phân công của Thường trực HĐND và kế hoạch hoạt động của Tổ. Từ đó góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của HĐND huyện theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Tổ đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Chưa xây dựng được quy chế làm việc của Tổ đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026; một số tổ đại biểu vẫn chưa thật sự chủ động trong việc triển khai thực hiện các chương trình, nội dung, kế hoạch của Tổ hàng năm; việc xây dựng kế hoạch, triển khai hoạt động giám sát chuyên đề của các Tổ còn hạn chế, chưa thật sự hiệu quả; việc phối hợp với chính quyền cấp xã tổ chức cho đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri chưa thật sự phong phú, đa dạng, chưa có sự đổi mới. Mặt khác, một số đại biểu chủ yếu hoạt động kiêm nhiệm nên chưa dành nhiều thời gian cho hoạt động của HĐND; việc nghiên cứu, xem xét, đưa ra các giải pháp và quyết định những vấn đề quan trọng, nhất là về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, xây dựng cơ bản... chưa thật sự sâu sắc, hiệu quả. Trong các kỳ họp, phần lớn các ý kiến phát biểu tập trung vào các kiến nghị cử tri, mà chưa nêu được các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc...

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Tổ đại biểu HĐND huyện khoá VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong thời gian tới, Thường trực HĐND huyện Nam Đông xin đề xuất một số giải pháp sau:

*Một là*, tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các Tổ xây dựng quy chế làm việc của Tổ đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026; xây dựng chương trình công tác hàng năm; hoạt động tiếp xúc cử tri của các Tổ đại biểu HĐND.

*Hai là*, Thường trực HĐND huyện xây dựng chuyên đề giám sát cho các Tổ đại biểu HĐND hoặc đề xuất chuyên đề giám sát cho các tổ lựa chọn; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai các chuyên đề giám sát và đề nghị Tổ báo cáo kết quả giám sát với Thường trực HĐND huyện; quá trình thực hiện phải bám sát Hướng dẫn theo Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15, ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

*Ba là*, nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri. Bên cạnh việc tiếp xúc cử tri định kỳ theo luật định, cần mở rộng các hình thức tiếp xúc cử tri nơi ứng cử, nơi cư trú, nơi làm việc, theo chuyên đề, theo đối tượng... Lịch tiếp xúc cử tri phải được thông báo công khai, rộng rãi để mọi cử tri có nhu cầu có thể tham dự. Bố trí thời gian, địa điểm phù hợp để cử tri và đại biểu có điều kiện tham gia đông đủ; cách thức điều hành buổi tiếp xúc linh hoạt, định hướng nội dung trọng tâm của từng đợt tiếp xúc cử tri, gọi mở vấn đề để cử tri tham gia; dành nhiều thời gian để cử tri được thể hiện tâm tư, nguyện vọng, đề xuất ý kiến, kiến nghị. Tổ đại biểu theo dõi việc thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri và các kiến nghị của cử tri phải được ghi chép đầy đủ vào sổ họp Tổ, theo dõi quá trình thực hiện để báo cho cử tri được biết.

Tổ đại biểu và các đại biểu trong Tổ cần giám sát kết quả trả lời kiến nghị của

cử tri cho đến khi được xử lý thỏa đáng. Mỗi đại biểu HĐND cần đề cao trách nhiệm, gần dân, sát thực tế, thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, nắm chắc tình hình thực tế của địa phương, tích cực tham gia thảo luận đóng góp ý kiến, đối thoại, chất vấn trực tiếp hoặc bằng văn bản tại mỗi Kỳ họp.

*Bốn là*, xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa Thường trực HĐND và các Tổ đại biểu HĐND; thường xuyên báo cáo để nắm rõ các hoạt động của các Tổ cũng như các đại biểu; phân công Thường trực HĐND huyện tham dự sinh hoạt cùng với các Tổ để chỉ đạo, định hướng các Tổ trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của Tổ, đồng thời giúp Tổ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động.

*Năm là*, phát huy vai trò, trách nhiệm của Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND trong việc xây dựng kế hoạch hoạt động của Tổ hàng năm như chương trình, kế hoạch giám sát, khảo sát, lịch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp, tiếp công dân...; phát huy vai trò tinh thần, trách nhiệm của các thành viên trong Tổ đại biểu HĐND để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đề ra đạt kết quả.

Trên đây là một số ý kiến tham luận về “*Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ đại biểu HĐND các cấp*” Thường trực HĐND huyện Nam Đông xin trình bày để Hội nghị cùng trao đổi, cảm ơn các vị đại biểu đã lắng nghe.

Kính chúc quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công. Xin trân trọng cảm ơn!

**THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN NAM ĐÔNG**

## THAM LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN PHÚ LỘC

### Với chủ đề “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ đại biểu HĐND huyện”

---

**- Kính thưa các đồng chí chủ trì Hội nghị!**

**- Kính thưa Hội nghị!**

Đến tham dự Hội nghị giao ban giữa Thường trực Hội đồng nhân dân (viết tắt là HĐND) tỉnh và Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố Huế lần thứ ba, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức tại thị xã Hương Trà, thay mặt Thường trực HĐND huyện xin gửi đến Ban Tổ chức Hội nghị, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Thị ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thị xã Hương Trà, Thường trực, các Ban của HĐND và Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc và thắng lợi; chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

*Kính thưa hội nghị!*

Thực hiện Kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh về tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh và Thường trực HĐND các huyện, thị xã và thành phố lần thứ ba, nhiệm kỳ 2021 - 2026; thay mặt Thường trực HĐND huyện Phú Lộc, xin trao đổi một số kinh nghiệm về tiếp tục “*Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ đại biểu HĐND huyện*” cụ thể như sau:

Tổ đại biểu HĐND có vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động của HĐND; là một trong những khâu cơ bản làm nền tảng cho HĐND hoạt động hiệu quả; là “cánh tay nối dài” của HĐND, Thường trực HĐND; là nơi tổ chức cho đại biểu HĐND thực hiện tiếp xúc cử tri, tiếp cận cơ sở để thực hiện nhiệm vụ giám sát của đại biểu HĐND. Do đó, việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ đại biểu HĐND là một tất yếu khách quan và là mục tiêu quan trọng thường xuyên đặt ra trong hoạt động của HĐND và Thường trực HĐND; góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của HĐND theo quy định của pháp luật.

HĐND huyện Phú Lộc khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 có 33 đại biểu, được thành lập 08 tổ đại biểu theo Nghị quyết số 11/NQ-TT.HĐND ngày 08/7/2021 của Thường trực HĐND huyện. Trong nhiệm kỳ qua, Thường trực HĐND huyện luôn quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn các Tổ đại biểu thực hiện nghiêm túc Quy chế hoạt động của HĐND; tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ hoạt động cho Tổ đại biểu, nhất là việc cập nhật những kiến thức pháp luật mới liên quan đến chức năng, nhiệm vụ hoạt động của HĐND; tổ chức đoàn công tác trao đổi học tập kinh nghiệm thực tiễn tại các tỉnh bạn; cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết cho tổ đại biểu, nhất là các thông tin phục vụ cho hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri và chuẩn bị kỳ họp; thường xuyên theo dõi, đánh giá hiệu quả hoạt động và bảo đảm các điều kiện cho tổ đại biểu hoạt động; ngoài ra, Thường trực HĐND

huyện đã tiến hành Thông báo mẫu chữ ký của Tổ trưởng, Tổ phó của các Tổ đại biểu đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn theo quy định tại Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Với việc thực hiện nhiều giải pháp thiết thực, chất lượng hoạt động của các Tổ đại biểu HĐND huyện ngày càng được đổi mới, đi vào nền nếp, hiệu quả. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các Tổ đại biểu HĐND huyện đã duy trì chế độ sinh hoạt Tổ đúng định kỳ; tham gia đầy đủ, nghiêm túc 12 Kỳ họp HĐND huyện (*gồm 08 Kỳ họp thường lệ và 04 Kỳ họp chuyên đề*); xây dựng kế hoạch, phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN cấp xã và các đơn vị liên quan tổ chức 80 cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp thường kỳ với hơn 3.351 cử tri tham dự, kịp thời tổng hợp 236 ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi về Thường trực HĐND huyện; báo cáo với cử tri về chương trình, kết quả các kỳ họp của HĐND huyện và kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; một số đại biểu đã chủ động nghiên cứu các nội dung, tài liệu và tham gia tích cực thảo luận, chất vấn tại các kỳ họp và trong hoạt động giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND huyện; thực hiện tiếp công dân tại nơi làm việc, nơi cư trú theo quy định và tại trụ sở Tiếp công dân của huyện khi được phân công; phối hợp với các Ban của HĐND huyện giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại địa bàn ứng cử; tham gia các kỳ họp của HĐND cấp xã, theo dõi các nội dung trình tại các kỳ họp, theo dõi, giám sát thực hiện nghị quyết... Qua đó, đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng mà nghị quyết HĐND đề ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Tổ đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Chưa xây dựng được quy chế làm việc của Tổ; phân công trách nhiệm chưa cụ thể, còn lúng túng trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ; chưa xây dựng chương trình và kế hoạch giám sát hàng năm theo quy định; mặt khác, một số đại biểu chủ yếu hoạt động kiêm nhiệm nên chưa dành nhiều thời gian cho hoạt động của Tổ đại biểu HĐND; việc nghiên cứu, xem xét, đưa ra các giải pháp và quyết định những vấn đề quan trọng, nhất là về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, xây dựng cơ bản... chưa thật sự sâu sắc, hiệu quả. Trong các kỳ họp, phần lớn các ý kiến phát biểu tập trung vào các kiến nghị cử tri, mà chưa nêu được các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc...

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, từng bước chất lượng, hiệu quả hoạt động của Tổ đại biểu HĐND, Thường trực HĐND huyện Phú Lộc xin được trao đổi, chia sẻ một số kinh nghiệm và giải pháp như sau:

**Một là**, tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các Tổ xây dựng Quy chế làm việc của Tổ đại biểu HĐND; xây dựng chương trình công tác hàng năm, đặc biệt là chương trình giám sát theo quy định tại Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; hoạt động tiếp xúc cử tri của các Tổ đại biểu HĐND. Đồng thời tổ chức, phân công nhiệm vụ

để các đại biểu HĐND phát huy đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, đặc biệt là cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của Tổ trưởng tổ đại biểu trong việc chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Tổ.

**Hai là**, thực hiện tốt việc cung cấp các thông tin cần thiết cho Tổ đại biểu đảm bảo đầy đủ, kịp thời; nhất là các thông tin phục vụ cho hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri và chuẩn bị kỳ họp.

**Ba là**, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri; trong quá trình tổ chức tiếp xúc cử tri cần lựa chọn thời gian, địa điểm phù hợp để đảm bảo cử tri được tham gia ở mức cao nhất. Bên cạnh việc tiếp xúc cử tri định kỳ theo luật định, cần mở rộng các hình thức tiếp xúc cử tri nơi ứng cử, nơi cư trú, nơi làm việc, theo chuyên đề, theo đối tượng... Lịch tiếp xúc cử tri phải được thông báo công khai, rộng rãi để mọi cử tri có nhu cầu có thể tham dự. Tổ đại biểu và các đại biểu trong Tổ cần giám sát kết quả trả lời kiến nghị của cử tri cho đến khi được xử lý thỏa đáng.

**Bốn là**, xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa Thường trực HĐND và các Tổ đại biểu HĐND. Chỉ đạo thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo để Thường trực HĐND nắm rõ các hoạt động của các Tổ cũng như các đại biểu. Phân công Thường trực HĐND huyện tham dự sinh hoạt cùng với các Tổ đại biểu để chỉ đạo, định hướng trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của Tổ, đồng thời, giúp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động.

**Năm là**, nâng cao năng lực, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho các đại biểu HĐND. Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND thông qua nhiều hình thức như: hội thảo, tập huấn theo chuyên đề; giao ban trao đổi kinh nghiệm để các Tổ đại biểu HĐND có điều kiện được giao lưu, học hỏi, chia sẻ những cách làm hay để qua đó áp dụng, đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Tổ đại biểu.

Bên cạnh đó, mỗi đại biểu HĐND phải tự học tập, tự nghiên cứu để nâng cao năng lực, kỹ năng hoạt động của mình, tích cực đổi mới phương pháp làm việc, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu.

Trên đây là một số kinh nghiệm của Thường trực HĐND huyện Phú Lộc đóng góp ý kiến tại Hội nghị hôm nay, cảm ơn các vị đại biểu đã lắng nghe. Kính chúc quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc!

Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn!

**THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN PHÚ LỘC**